

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2020

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng
tạ cuộc họp giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Phụng.**

Ngày 29/4/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng chủ trì cuộc họp để xem xét, giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Phụng (địa chỉ: Số 60 đường Đống Đa, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn) khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà do ảnh hưởng Dự án xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh (PVP-VX), Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và UBND phường Thị Nại (thành phố Quy Nhơn). Qua ý kiến tham gia của đại diện các cơ quan dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận như sau:

Hộ bà Ngô Thị Phụng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2010, trong đó: Công nhận 75,4m² đất ở, diện tích còn lại là 78,2m² đất nằm trong quy hoạch Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa năm 2006. Thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư phía Bắc đường Đống Đa; UBND thành phố Quy Nhơn tính toán bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Ngô Thị Phụng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2010 là đúng theo quy định và chính sách của UBND tỉnh. Tuy nhiên, việc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010 quy định hạn mức đất ở chưa phù hợp thực tế, có sự không thống nhất giữa các hộ liền kề, không công bằng nên hộ có khiếu nại.

Trên cơ sở đề xuất của các ngành dự họp; căn cứ xác nhận của UBND phường Thị Nại về nguồn gốc thửa đất của bà Ngô Thị Phụng được hình thành trước ngày 15/10/1993, có diện tích lớn hơn 150m², sử dụng ổn định đến nay và xét điều kiện hộ bà Ngô Thị Phụng thuộc diện gia đình chính sách (có chồng là Thương binh, cha chồng là Liệt sĩ); UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 99/TTT-P3 ngày 28/02/2020 và Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 60/BC-STNMT ngày 10/4/2020 về việc giải quyết khiếu nại của bà Ngô Thị Phụng. Giao UBND thành phố Quy Nhơn điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ cho hộ bà Ngô Thị Phụng theo các Văn bản nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 5/2020.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận :

- Chủ tịch và các PCT. UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP và PVP-VX;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, K7, HSVV-TD (b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG**

Trần Trọng Triêm